

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 325-KH/ĐU, ngày 24/4/2023 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 09/6/2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa IV, giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội.

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Về báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa IV, giữa nhiệm kỳ 2020-2025:

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa IV, giữa nhiệm kỳ 2020-2025; việc kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ Sở Nông nghiệp

và PTNT khóa IV, giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, khách quan, thể hiện rõ chính kiến trong việc thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa IV, giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thống nhất cao với 06 nhóm nhiệm vụ xác định trong báo cáo, trọng tâm là:

Một là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bám sát chủ trương, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng ban hành các chương trình, đề án kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các Nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch ngành nông nghiệp và PTNT. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng các mô hình nông nghiệp tiên tiến theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Tham mưu đẩy mạnh sản xuất, thu hút doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,... đầu tư vào nông nghiệp; phấn đấu cùng các ngành các cấp trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường xuyên rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để tham mưu sửa đổi bổ sung, hướng dẫn kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhằm phát hiện những khó khăn, bất cập tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Hai là: Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật

của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các chi bộ trực thuộc.

Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để kịp thời phát hiện, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, sai trái; nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thông qua sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy và chi bộ trực thuộc để nhận xét đánh giá và đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời.

Ba là: Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thường xuyên rà soát thực hiện kiện toàn, củng cố cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; Có kế hoạch cử đi đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.

Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát các chi bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Coi trọng công tác giáo dục, phòng ngừa đi đôi với xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm, nhất là về đạo đức, lối sống và các vi phạm khác.

Bốn là: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Tiếp tục phổ biến quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm đảm bảo chất lượng.

Năm là: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao

động về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trong thực thi công vụ; đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Sáu là: Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch tất cả các hoạt động của đơn vị; Phát huy vai trò của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hoá” trong nội bộ. Tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước của các chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, nếp sống văn minh cho đoàn viên, hội viên, tạo điều kiện cho đoàn viên được học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, đoàn thể các cấp. Duy trì, củng cố hoạt động Trung đội dân quân tự vệ, quản lý lực lượng sỹ quan dự bị để sẵn sàng tham gia chiến đấu khi cần thiết.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối các CQ và DN,
- Ủy viên BCH Đảng bộ Sở,
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở,
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đoàn thể trực thuộc,
- Các phòng, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: ĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**

Đặng Văn Châu